




ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี  
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินรับรอง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ของเทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๒ ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณและกระทรวงเจ้าสังกัดวันแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์การอัยการให้นำส่งให้คณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบรวมทั้งเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำส่งข้อมูลรายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้สำนักงานคลังจังหวัดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

  
(นายสมเกียรติ พิชค์กุล)  
นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน  
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  
เทศบาลตำบลหมูสี  
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
ปีงบประมาณ 2564



## รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของเทศบาลตำบลหมูสี ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบตามที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของเทศบาลตำบลหมูสี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 13 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ แสดงมูลค่า จำนวน 29,755,435.91 บาท และตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 14 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ แสดงมูลค่า จำนวน 10,125,015.86 บาท ซึ่งเป็นข้อมูลอาคารและสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานเฉพาะปี 2564 เท่านั้น จึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ เนื่องจากเทศบาลตำบลหมูสี ไม่ได้บันทึกวันที่ได้มาของสินทรัพย์แต่ละรายการ จึงทำให้ไม่ทราบผลกระทบของรายการอาคาร สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน รายการค่าเสื่อมราคาสะสม และรายการค่าเสื่อมราคา ว่ามีจำนวนเท่าใด

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมเพียงพอทำให้ไม่สามารถสรุปได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงจำนวนดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ เพียงใด ซึ่งหากปรับปรุงจะมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลหมูสี สำหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงานการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

### ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 2 เกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงิน หน่วยงานได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงินจากเดิมถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาเป็นมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยถือปฏิบัติกับรายงานการเงินตั้งแต่งวดบัญชี 2564 เป็นต้นไป และได้ทำการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงเงินสะสมและส่วนของทุนยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยแสดงข้อมูลดังกล่าวไว้ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีใหม่แล้ว

ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อรายงานการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงินคือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับรายงานการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่พบว่ามีความขัดแย้งดังกล่าวที่ต้องรายงาน

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์

๙



การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกหน่วยงานหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของหน่วยงาน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของหน่วยงาน ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงิน



แผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องหยุดการดำเนินงาน  
ต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย  
ข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร  
หรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึง  
ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึง  
ข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่าง  
การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวจิรารัตน์ ชาญยุทธ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

(นางสาวพิมพ์ สวัสดิ์นะพันธ์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินเชี่ยวชาญ

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	หมายเหตุ	(หน่วย:บาท)
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	314,508,297.83
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	7	2,135,302.22
เงินลงทุนระยะสั้น	8	46,442,382.04
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	9	808,254.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10	536,411.90
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>364,430,647.99</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		
ลูกหนี้ - ระยะยาว	11	1,516,372.36
เงินลงทุนระยะยาว	12	20,767,550.91
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	13	29,755,435.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	14	10,125,015.86
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>62,164,375.04</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>426,595,023.03</b>

๙

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

  
(นางสาวชูชรินทร์ เกณขุนทด)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายคมเดช เช็กชินกุล)  
นักบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลหมูสี

  
(นายสมเกียรติ พิชัยกุล)  
นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	หมายเหตุ	(หน่วย:บาท)
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15	166,460.01
เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น	16	1,245,782.22
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	17	4,794.03
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>1,417,036.26</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว	18	290,320.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>290,320.00</u>
รวมหนี้สิน		<u>1,707,356.26</u>
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
เงินสะสม		328,261,985.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม		96,625,681.33
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u>424,887,666.77</u>
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u><u>426,595,023.03</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางสาวบุษรินทร์ เกษมขุนทด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายคมเดช เช็กชื่นกุล)

นักบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลหมูสี

(นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี



เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน


สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

	หมายเหตุ	(หน่วย:บาท)
<b>รายได้</b>		
รายได้จัดเก็บเอง	20	27,574,604.21
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	21	84,265,155.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	22	52,890,670.09
<b>รวมรายได้</b>		<b>164,730,429.66</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	23	24,155,889.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ	24	631,290.00
ค่าตอบแทน	25	1,045,816.00
ค่าใช้จ่ายสอย	26	17,064,829.05
ค่าวัสดุ	27	4,421,307.38
ค่าสาธารณูปโภค	28	1,789,961.33
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	29	4,567,899.92
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	30	42,276,964.41
ค่าใช้จ่ายอื่น	31	1,125,809.76
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>97,079,767.60</b>
<b>รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>		<b>67,650,662.06</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

  
(นางสาวบุษรินทร์ เกษมชุนทด)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายคมเดช เช็กชินกุล)  
นักบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลหมูสี


  
(นายสมเกียรติ พิชัยกุล)  
นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี


เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

	เงินสะสม	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	(หน่วย : บาท) รวมสินทรัพย์สุทธิ /ส่วนของทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ตามที่รายงานไว้เดิม	211,114,380.61	78,502,672.02	289,617,052.63
การปรับปรุงส่วนของทุน			
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	58,797,079.79	7,982,385.45	66,779,465.24
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - หลังการปรับปรุง	269,911,460.40	86,485,057.47	356,393,517.87
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2564			
การรับเงินตกเป็นส่วนของทุน	824,250.39	-	824,250.39
การจ่ายจากส่วนของทุน	(38,640.86)	-	(38,640.86)
ปรับปรุงระหว่างปี	61,852.76	(6,975.45)	54,877.31
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	57,503,062.75	10,147,599.31	67,650,662.06
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	328,261,985.44	96,625,681.33	424,887,666.77

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

๙

  
 (นางสาวบุษรินทร์ เกณขุนทด)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายคมเดช เช็กชินกุล)  
 นักบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน  
 ปลัดเทศบาลตำบลหมูสี

  
 (นายสมเกียรติ พิชัยคมกุล)  
 นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี

**เทศบาลตำบลหมูสี**  
**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564**

**หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป**

เทศบาลตำบลหมูสี มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยเริ่มจากการเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหมูสี ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โดยได้มีการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหมูสี เป็นเทศบาลตำบลหมูสี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลหมูสี เมื่อวันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2550 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการพัฒนาตำบลในเขตเทศบาลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหมูสีตั้งอยู่ที่ เลขที่ 55/5 หมู่ 5 ถนนธนะรัชต์ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30450

กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลหมูสี ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 152,951,740.00 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 147,393,800.0 บาท) โดยแยกเป็น งบบุคลากร จำนวน 40,305,180.00 บาท งบดำเนินงาน จำนวน 35,581,460.00 บาท งบลงทุน จำนวน 40,707,600.00 บาท งบเงินอุดหนุน จำนวน 6,710,000.00 บาท รายจ่ายอื่น จำนวน 75,000.00 บาท และงบกลาง จำนวน 29,572,500.00 บาท

เทศบาลตำบลหมูสี มีหน่วยงานภายใต้สังกัดจำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในส่วนของแต่ละแห่ง หน่วยงานภายใต้สังกัดดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และไม่มีการจัดทำงบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดทุกแห่งจึงได้นำมาแสดงรวมไว้ในงบการเงินฉบับนี้

**หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน**

รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 731 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรื่องแนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การจัดทำรายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้แสดงข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบ เนื่องจากเป็นการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐเป็นครั้งแรก

รายงานการเงินนี้ได้รวมข้อมูลบัญชีของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายใต้สังกัด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 3020 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 3956 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 1109 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่นำมาถือปฏิบัติ

ในปัจจุบัน เทศบาลตำบลหุมสี ได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ดังนี้

- หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน

### หมายเหตุ 4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ในปัจจุบัน เทศบาลตำบลหุมสี ได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2608 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เช่น

- ฝั่งบัญชีที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
- วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

- การคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- สินค้าคงเหลือ และวัสดุคงเหลือ เป็นต้น

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ทำให้เทศบาลตำบลหมูสี ต้องปรับปรุงงบการเงิน ซึ่งมีผลกระทบ ดังนี้

### เทศบาลตำบลหมูสี

	ตามที่ รายงานไว้เดิม ณ 30 ก.ย. 2563	ผลกระทบ จากการถือปฏิบัติ	(หน่วย:บาท) ตามที่ ปรับปรุงใหม่ 1 ต.ค. 2563
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>			
<b>สินทรัพย์</b>			
รายได้จากรัฐบาลต่างรับ	685,600.00	(685,600.00)	
ที่ดิน อาคาร และครุภัณฑ์ (สุทธิ)		14,249,162.24	14,249,162.24
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)			
<b>หนี้สิน</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย	53,215,903.00	(53,215,903.00)	
<b>ส่วนกองทุน</b>			
เงินสะสม	211,114,380.61	58,797,079.79	269,911,460.40
ทุนสำรองเงินสะสม	78,502,672.02	7,982,385.45	86,485,057.47

สำหรับสินทรัพย์ที่นำมาแสดงในรายงานการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้

1. ที่ดิน
2. สินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
3. ครุภัณฑ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป

### หมายเหตุ 5 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก/กระแสรายวัน และเงินฝากกระทรวงการคลัง และเงินฝากประจำที่ครบกำหนดจ่ายคืนภายใน 3 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หรือมูลค่าที่จะได้รับ

✓

## 5.2 ลูกหนี้เงินหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

รายได้ค้างรับ หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานภาครัฐหรือบุคคลภายนอกค้างชำระค่าบริการ ทั้งที่ถึงกำหนดชำระแล้วหรือยังไม่ถึงกำหนดชำระแต่ได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ได้แก่ รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน (รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจำ) , รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน (รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลูกหนี้เงินหมุนเวียน ได้แก่

ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานมีสิทธิได้รับชำระจากบุคคลภายนอก ซึ่งเกิดจากการขายสินค้าและบริการอันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ โดยจะรับรู้ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ได้แก่ ลูกหนี้ค้างชำระค่าสินค้าและบริการ (ค่าขาย)

ลูกหนี้ค่าภาษี หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานมีสิทธิได้รับชำระจากผู้ซึ่งมีหน้าที่ชำระภาษีท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้ชำระภาษี หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้ค่าภาษีตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับโดยประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ส่วนที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ได้แก่ ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ลูกหนี้ภาษีป้าย ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ลูกหนี้อื่น หมายถึง ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก เป็นจำนวนเงินที่บุคคลภายนอกค้างชำระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อันเกิดจากรายการอื่นที่จะทำให้หน่วยงานมีลูกหนี้ที่จะได้รับชำระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ได้แก่ ลูกหนี้จากสัญญารับสภาพหนี้ขีดใช้เงินคืนให้แก่หน่วยงาน เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ประมาณขึ้นจากจำนวนลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ที่ผ่านมา และสถานะทางการเงินของลูกหนี้ในปัจจุบัน โดยคำนวณตามอัตราร้อยละของยอดลูกหนี้ค้างค้าง ณ วันสิ้นงวด แยกตามกลุ่มของอายุลูกหนี้ที่ค้างชำระ/ของยอดลูกหนี้ค้างค้างทั้งหมด ได้แก่ ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ภาษีป้าย ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

## 5.3 เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนระยะสั้น ได้แก่ เงินฝากธนาคาร หรือเงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี หรือมีกำหนดจ่ายเงินเมื่อครบกำหนดที่จะเปลี่ยนให้เป็นเงินสดได้เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน เช่น เงินฝากธนาคารประเภทประจำ-ระยะสั้น

## 5.4 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

สินค้าและวัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลือง สินค้าที่ซื้อหรือได้มาที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินการตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร บันทึกวัสดุคงเหลือแบบสิ้นงวด โดยหน่วยงานวัดมูลค่าวัสดุคงเหลือในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

## 5.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานจ่ายเงินแล้วแต่มีบางส่วนที่เป็นของงวดบัญชีต่อไปรวมอยู่ด้วย ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

## 5.6 ลูกหนี้อื่น - ระยะยาว

ลูกหนี้อื่น-ระยะยาว ได้แก่ เงินขาดบัญชี หมายถึง จำนวนเงินที่ขาดบัญชี โดยยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเกิดจากรายการใด หรือจำนวนเงินอื่นใดที่บุคคลภายนอกค้างชำระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเกิดจากรายการอื่นใดที่ซึ่งมีกำหนดจ่ายคืนเกิน 1 ปี เช่น เงินให้กู้ยืม-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

## 5.7 เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนระยะยาว ได้แก่ เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล หมายถึง จำนวนเงินที่เทศบาลส่งเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งมีระยะเวลาการให้ประโยชน์แก่เทศบาลมากกว่า 1 ปี

## 5.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน หมายถึง ที่ดินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกรรมสิทธิ์ แสดงมูลค่าด้วยราคาทุน

อาคาร หมายถึง อาคารโครงสร้างถาวรที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์และไม่มีกรรมสิทธิ์แต่หน่วยงานได้ครอบครองและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นสำนักงาน เพื่อการพักอาศัย หรือเพื่อประโยชน์อื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งรายจ่ายเพื่อยืดอายุการใช้งานของอาคารหรือตัดแปลง ต่อเติมทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นกว่าเดิม แสดงมูลค่าตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสม

สิ่งปลูกสร้าง หมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอาคาร และสร้างขึ้นมาในบริเวณเดียวกับอาคาร เช่น ศาลา เสาธง โรงรถ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โรงเพาะชำ รั้ว เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง แสดงมูลค่าตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสม

อุปกรณ์ หมายถึง ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่ซื้อหรือได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมาที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสม

งานระหว่างก่อสร้าง หมายถึง งานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินงานยังไม่ส่งมอบและตรวจรับงานงวดสุดท้าย

ค่าเสื่อมสะสมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0410.3/ว567 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชี และรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อาคารถาวร	25 ปี
อาคารชั่วคราว/โรงเรือน	10 ปี
- สิ่งก่อสร้างที่ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็น ส่วนประกอบหลัก	25 ปี
- สิ่งก่อสร้างที่ใช้ไม้หรือวัสดุอื่นเป็นส่วนประกอบหลัก	7 ปี
ครุภัณฑ์สำนักงาน	5 ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7 ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7 ปี
(ยกเว้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีอายุการใช้งาน 15-20 ปี)	

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5 ปี
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องมือและอุปกรณ์/เครื่องจักรกล	3 ปี
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องมือและอุปกรณ์	2 ปี
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องจักรกล	4 ปี
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องมือและอุปกรณ์	3 ปี
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องจักรกล	4 ปี
ครุภัณฑ์สำรวจ	5 ปี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5 ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3 ปี
ครุภัณฑ์การศึกษา	3 ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2 ปี
ครุภัณฑ์กีฬา/กายภาพ	3 ปี
ครุภัณฑ์ดนตรี/นาฏศิลป์	5 ปี
ครุภัณฑ์อาวุธ	10 ปี
ครุภัณฑ์สนาม	2 ปี
ครุภัณฑ์อื่น	3 ปี

#### 5.9 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง สินทรัพย์ที่แสดงลักษณะเฉพาะและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางอื่นได้ เคลื่อนที่ได้และมีข้อจำกัดในการจำหน่าย เช่น ถนน สะพาน เขื่อน อ่างเก็บน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน ลานกีฬา หน่วยงานแสดงรายการสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานตามราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเสื่อมราคาสะสมบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0410.3/ว567 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชี และรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ถนนคอนกรีต	13 ปี
ถนนลาดยาง	3 ปี
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	40 ปี
เขื่อนดิน	20 ปี
เขื่อนปูน	80 ปี
อ่างเก็บน้ำ	80 ปี
โครงสร้างพื้นฐานอื่น (ระบบประปาหมู่บ้าน)	5 ปี



#### 5.10 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบันแล้ว แต่หน่วยงานยังไม่ได้จ่าย เช่น ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น (ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นค้างจ่าย) เป็นต้น

#### 5.11 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น

เงินรับฝาก ได้แก่ เงินรับฝาก ก.บ.ท. เงินรับฝากประกันสังคม เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เป็นต้น หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับฝากไว้ ซึ่งถือเป็นหนี้สินที่จะต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้ฝากเมื่อมีการทวงถาม หรือเป็นเงินผ่านมือที่จะต้องส่งต่อไปยังบุคคลที่ 3 หรือเป็นเงินที่ได้รับโดยมีวัตถุประสงค์ให้ใช้จ่ายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ

เงินประกันระยะสั้น ได้แก่ เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น เงินประกันอื่น-ระยะสั้น ฯลฯ หมายถึง เงินประกันที่จะต้องชำระคืนภายในระยะเวลา 1 ปี เช่น เงินประกันสัญญาที่ครบกำหนดจ่ายคืนภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้น

#### 5.12 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ได้แก่ เงินรอตรวจสอบ หมายถึง จำนวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ โดยไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นรายการประเภทใด จะรับรู้เมื่อได้รับเงิน และให้ปรับปรุงรายการเมื่อพบว่าเป็นรายการประเภทนั้น

#### 5.13 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว หมายถึง เงินประกันสัญญา เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับฝากไว้จากผู้อื่น หรือคู่สัญญา ซึ่งถือเป็นหนี้สินที่จะต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้ฝากที่จะต้องชำระคืนในเวลาเกินกว่า 1 ปีนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี หรือจะต้องจ่ายให้บุคคลที่ 3 ตามเงื่อนไขที่กำหนด

#### 5.14 รายได้จัดเก็บเอง

รายได้จัดเก็บเอง หมายถึง รายได้ที่จัดเก็บ จากรายได้ภาษีอากร และที่ไม่ใช่ภาษีอากรภายใต้กฎหมายที่กำหนด โดยรายได้จากภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองได้แก่ รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายได้ภาษีป้าย ส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี ได้แก่ รายได้จากค่าธรรมเนียม รายได้ค่าปรับ รายได้ค่าใบอนุญาต รายได้จากทรัพย์สิน และรายได้อื่น เป็นต้น แสดงเป็นรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

#### 5.15 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ หมายถึง ภาษีรัฐจัดสรร เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสุราและสรรพสามิต ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ค่าภาคหลวง แร่และปิโตรเลียม ฯลฯ และภาษีที่รัฐแบ่งให้ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐจัดสรรเพิ่มเติมให้แก่ อบท. ตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ แสดงเป็นรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

#### 5.16 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ หมายถึง เงินอุดหนุนทุกประเภทที่รัฐอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน, รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์, รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น แสดงเป็นรายได้ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(หน่วย:บาท)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	8,000.00
เงินฝากสถาบันการเงิน	314,500,297.83
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u>314,508,297.83</u>

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	(หน่วย:บาท)
รายได้ค้างรับ	332,011.86
<b>รวม</b>	<u>332,011.86</u>
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	189,820.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	1,928,986.92
ลูกหนี้อื่น	24,394.20
<u>หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ</u>	<u>(339,910.76)</u>
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)	1,803,290.36
รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	<u>2,135,302.22</u>

ลูกหนี้การค้าและบริการ - ลูกหนี้อื่น แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

ปีงบประมาณ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ ไม่เกิน30วัน	เกินกำหนดชำระ เกินกว่า 30 วัน	รวม
ปี 2564	189,820.00	-	24,394.20	214,214.20

ลูกหนี้ค่าภาษี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

ปีงบประมาณ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ ไม่เกิน 30 วัน	เกินกำหนดชำระ เกินกว่า 30 วัน	รวม
ปี 2564	-	-	1,928,986.92	1,928,986.92

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 8 เงินลงทุนระยะสั้น	(หน่วย:บาท)
เงินฝากประจำ	46,442,382.04
รวมเงินลงทุนระยะสั้น	<u>46,442,382.04</u>
หมายเหตุ 9 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	(หน่วย:บาท)
วัสดุคงคลัง	808,254.00
รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>808,254.00</u>
หมายเหตุ 10 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(หน่วย:บาท)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	536,411.90
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>536,411.90</u>
หมายเหตุ 11 ลูกหนี้ - ระยะยาว	(หน่วย:บาท)
เงินให้กู้ยืม-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	342,000.00
เงินขาดบัญชี	1,174,372.36
รวมลูกหนี้ - ระยะยาว	<u>1,516,372.36</u>
หมายเหตุ 12 เงินลงทุนระยะยาว	(หน่วย:บาท)
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,767,550.91
รวมเงินลงทุนระยะยาว	<u>20,767,550.91</u>

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 13 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(หน่วย:บาท)

ที่ดิน

-

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

289,300.00

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

-

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)

289,300.00

ครุภัณฑ์

32,953,980.40

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์

(6,793,343.04)

ครุภัณฑ์ (สุทธิ)

26,160,637.36

งานระหว่างก่อสร้าง

3,305,498.55

รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

29,755,435.91

หมายเหตุ 14 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

(หน่วย:บาท)

ถนน

9,077,100.00

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ถนน

(119,290.94)

ถนน (สุทธิ)

8,957,809.06

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น

1,186,000.00

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น

(18,793.20)

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น (สุทธิ)

1,167,206.80

รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)

10,125,015.86

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 15 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(หน่วย:บาท)
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	84,174.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	66,441.47
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	15,844.09
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	<u>166,460.01</u>
หมายเหตุ 16 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น	(หน่วย:บาท)
เงินรับฝากอื่น	614,024.22
เงินประกันสัญญา	631,758.00
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น	<u>1,245,782.22</u>
หมายเหตุ 17 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(หน่วย:บาท)
เงินรอตรวจสอบ	4,794.03
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	<u>4,794.03</u>
หมายเหตุ 18 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว	(หน่วย:บาท)
เงินประกันสัญญา	290,320.00
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว	<u>290,320.00</u>

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 19 ภาระผูกพัน

ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้

(หน่วย:บาท)

ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง

17,884,100.45

อุปกรณ์ และอื่นๆ

1,970,000.00

รวม

19,854,100.45

ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย์

ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่นๆ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หน่วยงานมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาซื้อจ้างพัสดุและบริการอื่นๆ จำแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ ดังนี้

(หน่วย:บาท)

ไม่เกิน 1 ปี

69,931.00

รวม

69,931.00

ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ

หน่วยงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานศูนย์พักคอยโควิด-19 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวนรวม 30,000.00 บาท

หมายเหตุ 20 รายได้จัดเก็บเอง

(หน่วย:บาท)

รายได้ภาษี

21,355,092.18

รายได้ค่าธรรมเนียม

2,662,621.50

รายได้ค่าปรับ

1,001,604.00

รายได้ใบอนุญาต

99,390.00

รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล

1,515,775.42

รายได้อื่น

940,121.11

รวมรายได้จัดเก็บเอง

27,574,604.21

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 21 รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	(หน่วย:บาท)
รายได้ภาษีรถยนต์	878,165.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	10,715,646.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	6,290,556.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	374,476.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	10,449,885.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	157,905.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	57,617.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	55,340,901.00
<b>รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้</b>	<b>84,265,155.36</b>

หมายเหตุ 22 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	(หน่วย:บาท)
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	52,215,158.09
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	287,415.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	388,097.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้</b>	<b>52,890,670.09</b>

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 23 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	(หน่วย:บาท)
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,157,831.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,415,114.95
ค่าล่วงเวลา	619,720.00
เงินประจำตำแหน่ง	100,500.00
ค่าจ้าง	830,300.00
เงินตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,218,910.00
เงินค่าครองชีพ	700,845.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,609.00
เงินวิทยฐานะ	220,500.00
เงินสมทบ กบท.	3,242,440.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	274,316.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	303.00
ค่าเช่าบ้าน	243,500.00
เงินเพิ่ม	54,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	<b>24,155,889.75</b>

หมายเหตุ 24 ค่าบำเหน็จบำนาญ	(หน่วย:บาท)
บำนาญ	120,000.00
เงินบำเหน็จ	511,290.00
<b>รวมค่าบำเหน็จบำนาญ</b>	<b>631,290.00</b>



เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 25 ค่าตอบแทน	(หน่วย:บาท)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	959,576.00
ค่าตอบแทนอื่น	86,240.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>1,045,816.00</b>

หมายเหตุ 26 ค่าใช้สอย	(หน่วย:บาท)
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	2,280,530.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	122,335.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	4,894,497.36
ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง	1,891,597.26
ค่าจ้างเหมาบริการ	5,998,674.90
ค่าธรรมเนียม	134,480.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	19,305.00
ค่าเช่า	162,817.20
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	481,680.00
ค่าประชาสัมพันธ์	380,820.45
ค่าใช้สอยอื่น	694,491.88
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>17,064,829.05</b>

ค่าจ้างเหมาบริการ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้านการโควิด-19 ดังนี้

1. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานศูนย์พักคอย 2 อัตรา 2 เดือน จำนวนเงิน 40,000.00 บาท
2. ค่าใช้จ่ายเดินทาง เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลในการเดินทางไปปฏิบัติราชการศูนย์พักคอยในวันหยุดราชการ จำนวนเงิน 62,400.00 บาท

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 27 ค่าวัสดุ	(หน่วย:บาท)
ค่าวัสดุใช้ไป	3,940,444.48
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	480,862.90
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>4,421,307.38</b>

ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้านการโควิด-19 ดังนี้

1. ค่าจัดซื้อชุดตรวจคัดกรอง Rapid Test ตรวจหาเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019  
 จำนวนเงิน 280,000.00 บาท

หมายเหตุ 28 ค่าสาธารณูปโภค	(หน่วย:บาท)
ค่าไฟฟ้า	1,109,492.69
ค่าโทรศัพท์	56,784.60
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	133,076.04
ค่าบริการไปรษณีย์	490,608.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,789,961.33</b>

หมายเหตุ 29 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(หน่วย:บาท)
ครุภัณฑ์	4,429,815.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	138,084.14
<b>รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>	<b>4,567,899.92</b>

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 30 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	(หน่วย:บาท)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	1,567,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	26,762.98
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	621,709.03
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	21,022,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	7,509,962.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	390,110.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	11,139,220.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	42,276,964.41
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	42,276,964.41

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับด้านการโควิด-19 ดังนี้

1. ค่าจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ถูกกักตัวภายในที่อยู่อาศัย จำนวนเงิน 71,400.00 บาท
2. ค่าใช้จ่ายการบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เช่น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุจุดพ่นฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์น้ำ และวัสดุอื่นๆที่จำเป็น รวมจำนวนเงิน 263,040.00 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในศูนย์พักคอย ได้แก่ ชุดเครื่องนอน เครื่องใช้ผู้ถูกกักตัว พัดลมตั้งโต๊ะ เครื่องซักผ้า ค่าอาหาร น้ำดื่ม แอลกอฮอล์น้ำและวัสดุอื่นๆที่จำเป็น รวมจำนวนเงิน 244,971.93 บาท

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับด้านการโควิด-19 ดังนี้

1. ค่าจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อฉีดให้แก่ประชาชนในท้องที่ตำบลหมูสี จำนวนเงิน 10,656,000.00 บาท

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 31 ค่าใช้จ่ายอื่น	(หน่วย:บาท)
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ	339,910.76
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	301,599.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	484,300.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	<u>1,125,809.76</u>

๙